

Trung tâm đào tạo và nghiên cứu Luật Nhật Bản tại Hà Nội

1. Khái quát về Trung tâm đào tạo và nghiên cứu Luật Nhật Bản

Trung tâm đào tạo và nghiên cứu luật Nhật Bản (sau đây gọi tắt là Trung tâm) của trường đại học tổng hợp Nagoya Nhật Bản được thành lập vào năm 2002 với mục đích hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu luật Nhật Bản. Hiện nay, Trung tâm đã được thành lập tại 8 địa điểm ở 7 nước Châu Á: Uzbekistan, Mongolia, Cambodia, Myanmar, Laos, Indonesia, Việt Nam.

2. Hoạt động của Trung tâm tại Hà Nội

Khóa học do Trung tâm đào tạo và nghiên cứu Luật Nhật Bản tại Hà Nội tiến hành được tài trợ bởi Bộ giáo dục Nhật Bản và trường ĐH Nagoya nên sinh viên của Trung tâm được **miễn toàn bộ tiền học phí**. Năm 2022, trung tâm đã nhận được **Bằng khen của Bộ Ngoại Giao Nhật Bản** cho những đóng góp trong việc xây dựng mối quan hệ Việt-Nhật.

1) Đào tạo Luật Nhật Bản bằng tiếng Nhật

Hàng năm, trung tâm sẽ tuyển chọn khoảng 25 sinh viên từ sinh viên năm thứ nhất khoa Luật



và Luật Kinh Tế của trường ĐH Luật Hà Nội. Trong 4 năm học, song song với việc học luật Việt Nam tại trường ĐH Luật Hà Nội, sinh viên còn học thêm tiếng Nhật và Luật Nhật Bản tại Trung tâm.

(Ảnh sinh viên của Trung tâm tham gia khóa học 2 tuần và du học 1 năm tại trường ĐH Nagoya)

Từ năm thứ 2 sinh viên học về Lịch sử, kinh tế, chính trị Nhật Bản như là bước đệm để học các môn về Luật Nhật Bản. Năm thứ 3, sinh viên sẽ bắt đầu học Luật Nhật Bản bằng tiếng Nhật. Sinh viên sẽ học một số môn học cơ bản về Luật Nhật Bản và học một số môn học thực hành cần thiết. Sinh viên sẽ nhận được sự hỗ trợ và hướng dẫn để viết 1 đề tài luận văn liên quan đến pháp luật, đời sống của Việt Nam bằng tiếng Nhật. Ngoài giờ học Luật Nhật Bản ở Trung tâm, sinh viên sẽ được tham dự những khóa học tập trung, ngắn hạn do giảng viên từ các trường Đại học ở Nhật sang giảng dạy.

Năm thứ 3, khoảng 5 đến 7 sinh viên có thành tích tốt được tham gia khóa học 2 tuần tại trường ĐH Nagoya, Nhật Bản. Cuối năm 3, 2 sinh viên có thành tích xuất sắc nhất sẽ có cơ hội du học 1 năm có học bổng tại trường ĐH Nagoya. (Thông tin có thể sẽ có thay đổi tùy năm.) Năm thứ 4, sinh viên ưu tú sau khi đỗ kỳ thi tiến cử từ trung tâm sẽ nhận học bổng và du học tại trường ĐH Nagoya.



(Ảnh thư viện của Trung tâm)

Ngoài ra, Trung tâm có thư viện riêng với số lượng sách bằng tiếng Nhật và tiếng Việt phong phú cùng nhiều trang thiết bị hiện đại khác để sinh viên có điều kiện học tập tốt nhất.

2) Đào tạo tiếng Nhật

Chương trình đào tạo tiếng Nhật sẽ do giáo viên Nhật Bản và giáo viên người Việt Nam phối hợp thực hiện trong 4 năm. Kết thúc khóa học, sinh viên sẽ có trình độ tiếng Nhật cao, đủ điều kiện để tiếp tục các hoạt động nghiên cứu Luật khi học cao học ở Nhật Bản.

3) Các hoạt động giao lưu với người Nhật

Sinh viên sẽ có cơ hội tiếp xúc, giao lưu với nhiều người Nhật đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội từ sinh viên, giáo viên đến luật sư hoặc những người đang làm trong các lĩnh vực liên

quan đến luật. Ngoài giờ học, các cô tình nguyện người Nhật sẽ đến giúp đỡ sinh viên luyện nói và phát âm tiếng Nhật.



(Ảnh Lễ Giáng sinh 2023 với giáo viên tình nguyện người Nhật)

Cuối năm 3, sinh viên sẽ có cơ hội đi thực tập tại các văn phòng luật sư lớn của Nhật hay tổ chức JICA của chính phủ Nhật Bản tại Việt Nam. Ngoài ra, sinh viên có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa do trường ĐH Nagoya hoặc các cơ quan khác của Nhật tổ chức.

4) Các sự kiện khác

Sinh viên có thể tham gia các cuộc thi hùng biện tiếng Nhật hoặc viết luận bằng tiếng Nhật. Sinh viên xuất sắc trong những cuộc thi này có thể được cử đi Nhật. Đến nay, Trung tâm đã có 15 sinh viên đoạt giải và được mời sang Nhật.



(Ảnh sinh viên tham gia thi hùng biện)

3. Định hướng nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp (từ khóa 32 ~ khóa 44)

Đến nay, trung tâm đã và đang đào tạo được 13 khóa, với tổng số sinh viên tốt nghiệp là 133 sinh viên. Sau khi hoàn thành khóa học tại trung tâm, sinh viên có nhiều cơ hội du học Nhật Bản. Tính đến năm 2023, đã có **36 sinh viên** đã nhận được học bổng du học Thạc Sĩ tại Khoa Luật

trường đại học Nagoya. Ngoài ra, với những kiến thức về Luật và tiếng Nhật đã học tại trung tâm, sinh viên có thể làm việc trong các công ty của Nhật hoặc văn phòng luật sư của Nhật. Dưới là bảng tổng hợp nghề nghiệp sau khi ra trường của sinh viên Trung tâm.

Phân ngành	Số lượng sinh viên
Văn Phòng Luật Sư	27
Cơ quan nhà nước	7
Cơ quan hợp tác Nhật Bản (JICA, ĐSQ, JETRO...)	19
Công ty Nhật Bản, công ty liên doanh ...	46
Đang học sau Đại học	18
Khác (giảng dạy tiếng Nhật, du học nghiên cứu sinh ...)	16

4. Ý kiến của sinh viên

“Đăng ký thi tuyển vào Trung tâm Luật Nhật Bản là một quyết định cũng có ít nhiều bất ngờ đối với tôi nhưng nó đã mở ra cả một thế giới mới mẻ, đầy hứng thú và say mê. Bạn còn chần chừ gì nữa mà chưa mạnh dạn bước vào thế giới ấy và cùng khám phá với chúng tôi!” (Nguyễn Thị Huyền, Sinh viên K32, hiện đang làm Luật Sư tại văn phòng Luật sư TMI của Nhật Bản ở Hà Nội)

“Nếu bạn là người muốn rèn luyện, tích lũy kiến thức một cách thực sự thì Trung Tâm đào tạo và nghiên cứu luật Nhật Bản là nơi bạn nên lựa chọn. Ở nơi đây, tôi đã được học rất nhiều điều bổ ích, không chỉ được học tiếng mà còn được tiếp cận hệ thống pháp luật tiến bộ và văn hóa mới lạ của Nhật Bản. Mỗi ngày đến trường với tôi là một trải nghiệm thú vị và tôi luôn tự hào khi là học viên của trung tâm. Hãy đương đầu với thử thách mới và bạn hãy tin tôi đi: cơ hội chỉ đến với bạn một lần mà thôi.” (Vũ Tiến Dũng, Sinh viên K38)